
10. Fundur  

Mánudaginn 20. janúar 2025 kom stjórn saman til fundar í fundarsal félaganna 3. hæð 
suður og hófst hann kl. 18:00. 

Mættir voru: Agnes Reykdal, Claudia Lobindzus, Eiður Stefánsson, Halldór Óli 
Kjartansson, Hulda Björnsdóttir, Jón Grétar Rögnvaldsson, Stefanía Árdís Árnadóttir og 
Stefán Jónsson. 

 

Dagskrá: 

1. Kynning á könnun Gallup fyrir FVSA. 
Tómas Bjarnason frá Gallup fór yfir niðurstöður könnunarinnar. 

2. Tillaga um kosningu á löggildum endurskoðanda. Tillaga fyrir aðalfund 2024 var 
Enor ehf.  
Tillaga fyrir aðalfund 2025 er Enor ehf. 
Samþykkt. 

3. Fjárfestingarstefna FVSA 2025. 
Fjárfestingarstefna FVSA fyrir starfsárið 2025 verður óbreytt frá 2024. 
Samþykkt. 

4. Framlag í vinnudeilusjóð 2025. Tillaga fyrir aðalfund 2024 var 3.000.000 kr.  
Framlag í vinnudeilusjóð 2025 verði 3.000.000 kr. 
Samþykkt 

5. Tillaga fyrir aðalfund 2025 um laun stjórnar, stjórnar sjúkrasjóðs og trúnaðarráðs. 
Tillaga er 34.670 kr.  
Samþykkt. 

6. Leikhúsferð 2025. 
Samþykkt var að taka tilboði frá Freyvangsleikhúsinu. Skrifstofu falið að sjá um 
framkvæmd. 

7. Önnur mál. 
a. Kynntar voru lagabreytingar um stjórnarkjör sem verða lagðar fram á 

aðalfundi. 

Fleira var ekki gert. Fundi slitið. 

 

 


